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IVL เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิล PET ในโปแลนด์ คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/63 ระบุ

ซื้อกิจการโรงงานรีไซเคิลสอดคล้องกับเป้าหมายที่ปรับขนาดของกําลงการผลิต

ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเพิ่มสูงถึง 750,000 ตันภายในปี68

นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการบริษัท บริษัท อินโครามา 
เวนเจอรส์ จ�ากดั (มหาชน) IVL เปิดเผยว่า ไอวแีอล โดยบรษิทัIndorama 

Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบ

มีเงื่อนไข (Conditional SharePurchase Agreement เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

กับบริษัท O.R.V. Ovattificio Resinatura Valpadana S.P.A. และบริษัทOPOKA 

LTD. เพ่ือเข้าซือ้กิจการในอตัราร้อยละ 100 ของบริษทั Industrie Maurizio Peruzzo 

Polowat spotka zograniczonaodpowiedzialnoscia ("IMP polowat" ซึง่เป็นบรษิทั

จํากัดความรับผิดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศโปแลนด์

ทั้งนี้ โรงงานของ IMP Polowat ประกอบด้วยโรงานผลิตจํานวน 2 (สอง) แห่ง ซึ่ง

ตั้งอยู่ที่เมือง Bielsko-Biala และเมือง Leczyca ประเทศโปแลนด์ โดยดําเนินการ

แปรรูป PET ที่ใช้แล้ว (post-consumer PET) ให้เป็นเกล็ดและเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 

(Recycled Polyethy/ene Terephthalate: rPET) ด้วยกําลังการผลิตรวมทั้งหมด

โดยประมาณอยู่ที่ 27,000 ตันต่อปีประกอบด้วยเกล็ด rPET จํานวน 23,000 ตัน 

และเม็ดพลาสติก rPET จํานวน 4,000 ตัน

โรงานแห่งนีจ้ะเป็นแพลตฟร์มการรไีซเคิลทีน่่าดึงดูดใจของไอวแีอลในทวปียโุรปตะวนั

ออก และจะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ เพือ่ตอบสนองต่อความต้องกา rPET ทีเ่พิม่มาก

ข้ึนและช่วยแก้ปัญหาการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งจากการที่สามารถเข้าถึง

แหล่งรวบรวมขวดพลาสติกภายในท้องถิน่และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทีเ่ชือ่ถือได้นัน้ 

จะช่วยให้ไอวีแอลมีโอกาสที่จะเติบโตและขยายธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต

ดังนั้น การข้ซ้ือกิการโรงานรีไซเคิลในครั้งน้ีจึงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้ของไอวีแอล ในการปรับขนาดของกําลังการผลิตในผลิตภัณฑ์ไซเคิลให้เพิ่มสูงถึง 

750,000 ตันภายในปี 2568

การเข้าซือ้กจิการในครัง้นี ้คาดว่จะดําเนิการแล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 

ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายรฐัภมู ินนัทปถว ีกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยบัญชแีละการเงนิ 
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ�ากัด (มหาชน) SNC เปิดเผยว่า 

ผลประกออบการไตรมาส2/63 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 75 ล้านบาท คิดเป็นกําไรต่อหุ้น 

0.26 บาท/หุ้น เทียบกับปีก่อนกําไร 80 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้

กลุ่มงาน AUTO มีรายได้ลดลง 168 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายในประเทศและส่ง

ออกลดลงตามสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ ขณะท่ีกําไรจากการดําเนินงานลดลง 

29 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่ลดลง

กลุ่มงาน OEM/ODM ม ีรายได้เพิม่ข้ึน 1,342 ล้านบาท เนือ่งจากคําสัง่ซือ้เคร่ืองปรบั

อากาศจากลูกค้าเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นรายได้จากการส่งออก ส่วนกําไรจากการดําเนินงาน 

ส่วนที่หนึ่งเป็นงาน OEM ผลิตเครื่องปรับอากาศมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน 

85 ล้านบาท ส่วนที่สองเป็นการผลิตกล่องเครื่องมือ มีผลขาดทุนจากการดําเนิน

งาน 24 ล้านบาท เนื่องจากจํานวนผลิตยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน

กลุ่มงาน EA PART มีรายได้ลดลง 283 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายชิ้นส่วนเครื่อง

ปรับอากาศลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ โดยมีกําไรจากการดําเนินงานลดลง 26 ล้าน

บาท เนื่องจากรายได้ลดลง

กลุ่มงาน Other Q2’20 ขาดทุน 1 ล้านบาท ในขณะ Q2’19 ขาดทุน 7 ล้านบาท 

เนื่องจากสัญญาให้เช่าโรงงานที่แหลมฉบังส้ินสุดลงใน QU/UV ทําให้รายได้ค่าเช่า

ลดลง แต่ยังมีค่าเสื่อมราคาโรงงานเกิดขึ้นอยู่ใน Q2/19

ส่วนต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสูงขึ้น

ด้านค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท เนื่องจาก Q2’19 1) สินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากสํารองผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมาย 2) รับรู้ผล

ขาดทุนจาการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

SNC เผยก�ำไร Q2/63 วูบเล็กน้อย 

หลังยอดขำยในประเทศ-ส่งออกลดลง

ตามภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์

IVL เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิล PET ในโปแลนด์ 

คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/63
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นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) RATCH เปิดเผยว่า เมือ่วนัที ่3 สิหาคม 

2563 บริษัท สมาร์ทอินฟราเนท จํากัด ("SIC") บริษัท

ย่อยซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ร่วมกับบรษิทั เอแอลที เทเลคอม 

จํากัด (มหาชน) ("ALT")ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 

ตามลาํดบั ได้เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาํนวน 549,000,000 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 54,900,000 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (คิดเป็นสัดส่วนของบริษัทฯ 

27,999,000 หุ้น หรือคิดเป็นเงิน 279,990,00 บาท) 

และภายหลังการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ จะทําให้มีทุนจด

ทะเบียนรวม 550,000,000 บาท ซึ่งการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือนําเงินไปเข้า

ซื้อโครงข่ายสายใยแก้วนําแสงจํานวน 2 โครงการ จาก 

ALT ได้แก่โครงข่ายใยแก้วนาํแสงตามแนวทางรถไฟและ

ทางหลวง และโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินผ่าน

ท่อใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บนถนน 3 เส้นทาง

หลกั ได้แก่ ถนนสขุมุวทิ ถนนพหลโยธนิ-ประดพิทัธ์ และ

ถนนพญาไท(รวมเรียกทั้ง 2 โครงการ ว่า "ทรัพย์สินโค

รงการฯ") รวมมูลค่าทั้งสิ้น 530,868,730 บาท (รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สาํหรบัเงนิส่วนทีเ่หลอืจากการซือ้ทรัพย์สนิดังกล่วจะใช้

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SIC ต่อไปบัดนี้ SIC ได้

บรรลุเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาโอนทรัพย์สิน รวมถึง

สามารถดําเนินการตามภาระหน้าที่และเงื่อนไขบังคับ

ก่อนของคูส่ญัญาแล้วเสรจ็สมบรูณ์ รวมทัง้ได้ชําระราคา

และรับโอนทรัพย์สินแล้วเสร็จ

อนึ่ง บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อ

การลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ภายในประเทศไทย โดยการรับโอนโครงการฯ ดังกล่าว 

จะส่ผลดีต่อการดาํเนนิกจิการของ SIC ในการขยายฐาน

ลูกค้าโครงการฯ จากเดมิท่ีอ้างองิจาํกดัอยูก่บัผูป้ระกอบ

การโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไปสู่

กจิการไฟฟ้า รวมถงึสมารถเพิม่ความแขง็แกร่งด้านการ

เงินให้มีความพร้อมต่อการขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป

รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เก่ียวโยงกัน และขนาด

ของรายการไม่เข้าข่ายทีจ่ะต้องรายงานสารสนเทศตาม

หลักเกณฑ์กรได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) หรือ ALT 

เปิดเผยว่า ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2563 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการปรับ

โครงสร้างกิจการเพื่อขยายฐานธุรกิจและเพิ่มโอกาส

แห่งการเตบิโตในอนาคต ด้วยการโอนโครงข่ายไฟเบอร์2 

โครงการ ให้แก่ บริษทั บริษทั สมาร์ท อนิฟราเนท จาํกดั 

("SIC") ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง ALT กับบริษัท 

ราชกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ("RATCH") โดยมีสัดส่วนการ

ถือหุ้นระหว่าง ALT กับ RATCH อยู่ที่ ร้อยละ49 และ 

ร้อยละ 51 ตามลําดบั โดยโครงข่ายไฟเบอร์ท่ีโอนให้ SIC 

ทั้งสองโครงการ ได้แก่

1) โครงข่ายไฟเบอร์และท่อร้อยสายผ่านท่อใต้ดินของ

การไฟฟ้านครหลวง บนถนน 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนน

สุขุมวิท ถนนพหลโยธิน-ประดิพัทธ์ และ ถนนพญาไท

2) โครงข่ายไฟเบอร์ตามแนวเส้นทางรถไฟและทางหลวง

แผ่นดินครอบคลุมทุกภาคทั้งประเทศ (ทั้ง 2 โครงการ

รวมเรียกว่า"ทรัพย์สินที่โอน") ทั้งนี้ คณะกรรมการ

บริษัทได้มอบหมายให้ กรรมการผู้อํานวยการเป็นผู้มี

อํานาจ ในการเจรจา ทําข้อตกลง ขออนุญาต ตลอด

รวมถึงการดําเนินการใดๆ เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและ

ปรบัโครงสร้างกจิการดงักล่าวสาํเรจ็ลลุ่วง ภายใต้กรอบ

แนวทางที่ได้รับอนุมัติ

บัดนี้ บริษัทได้ดําเนินการโอนทรัพย์และปรับโครงสร้าง

กจิการแล้วเสร็จ โดยทรัพย์สนิท่ีโอนมีมูลค่ารวมเท่ากับ 

530,868,730 บาท (รวมภาษมีลูค่าเพ่ิม)ขนาดรายการ

ที่พิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลอื่นร้อยละ 

51 ในบริษัทผูซ้ือ้เทียบกบัมลูค่าสนิทรพัย์รวมของบรษิทั 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 8.2จึงไม่เข้า

เกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน

การทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา

หรือจาํหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิและประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ บจ/ป 21-01 

เรือ่งการเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจด

ทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.

2547

อย่างไรกต็าม เพือ่ประโยชน์ของผูล้งทนุทีจ่ะทราบความ

คืบหน้าเชิงกลยุทธของบริษัท จึงเห็นควรท่ีจะเปิดเผย

สารสนเทศดังกล่าวมาเพื่อทราบ

RATCH ประกาศซื้อ 2 โครงข่ายสายใยแก้วน�าแสง 

จาก ALT มูลค่า 530.87 ลบ.
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FTE เผยภาพรวมตลาดอุปกรณ์ ระบบดบัเพลิงคร่ึงปี

หลังแนวโน้มด ีจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิภาครัฐ 

- เอกชน ครึ่งปีแรกคว้างานออกแบบติดตั้งระบบดับ

เพลิงกว่ารวมกว่า 335 ล้านบาท พร้อมปรับกลยุทธ์

การบริหารจัดการองค์กร สร้างฐานรายได้ กระจาย

กลุ่มลูกค้า รักษามาเก็ตแชร์อันดับ 1 ที่ 20%

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้
จัดการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง 
จ�ากัด (มหาชน) (FTE) ผู้นําธุรกิจนําเข้าและ

จําหน่าย บริการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม 

ตรวจสอบอปุกรณ์-ระบบดับเพลงิครบวงจร เปิดเผย

ว่า ภาพรวมตลาดอุปกรณ์และระบบดับเพลิงครึ่งปี

แรก เตบิโตลดลงเลก็น้อยตามการชะลอตวัของตลาด

อสังหาริมทรัพย์ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับผลกระ

ทบในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม โครงการหลายแห่งท่ีมีการก่อสร้าง

ช่วงก่อนหน้านี้ มีความจําเป็นต้องใช้งานระบบดับ

เพลิงตามข้อกําหนดด้านกฏหมาย โดยในช่วงครึ่งปี

แรกบริษัทสามารถประมูลงานออกแบบติดตั้งระบบ

ดับเพลิงรวมกว่า 335 ล้านบาท แบ่งเป็น สถานี

ไฟฟ้าย่อยของ กฟผ. จํานวน 3 โครงการ มูลค่ารวม

ประมาณ 35 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้รับงานติด

ตั้งระบบดับเพลิงทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ โรงงาน

อุตสาหกรรม ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) 

อาคารโรงพยาบาลและหน่วยราชการต่างๆ มลูค่ารวม 

ประมาณ 300 ล้านบาท

ท้ังนี้ ภาพรวมการดําเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังเริ่ม

เห็นสัญญาณที่ดี จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของภาครัฐ ท่ีมีการผลักดันโครงการโครงสร้างพื้น

ฐานคมนาคมขนาดใหญ่ และโครงการสาธารณูปโภค

ขนาดกลางและเล็กที่มีอย่างต่อเนื่อง

ขณะท่ี ภาคเอกชน อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม ยัง

คงมีการเติบโตในบางพื้นที่ ซึ่งหากการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง การกระจายฐานการ

ผลิตจากต่างชาติ โดยเฉพาะจากจีนมาสู่ไทยเพื่อลด

ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจถือเป็นปัจจัยบวกต่อ

การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่

อกีท้ัง มปัีจจยัสนบัสนนุจากมาตรการของสํานกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  เร่งให้เกิด

การลงทุน ทั้งโครงการขนาดใหญ่ เอสเอ็มอี (SMEs) 

และการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระตุ้นการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวถือเป็น

โอกาสในการรับงานของบริษัทในอนาคต

สําหรับทิศทางการดําเนินงานช่วงครึ่งหลังปี 

2563 บริษัทยังคงเดินหน้าเสนองานอย่างต่อเนื่อง  

พร้อมปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันบริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้าง

ฐานรายได้จากงานประเภทต่างๆ รวมถงึกระจายฐาน

ลูกค้าให้มีความหลากหลาย ทั้งโครงการของหน่วย

งานราชการ และกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม โดย

ปัจจบัุนตลาดอปุกรณ์และระบบดบัเพลิงมมีลูค่ารวม

ประมาณ 5,000 ล้านบาท คาดว่าจะเตบิโตลดลง 5% 

ในปีนี้ จากผลกระทบของสถานการณ์ไวรัสโควิด 19  

อย่างไรก็ตาม FTE ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 

อยู่ที่ 20%

FTE เผยคร่ึงปีแรกคว้างานออกแบบติดต้ังระบบดับเพลิง

รวมกว่า 335 ล้าน พร้อมปรับกลยุทธ์ธุรกิจคร่ึงปีหลัง 

รักษามาเก็ตแชร์อันดับ 1 ท่ี 20%
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BJCHI โชว์บทพิสจูน์ความสาํเรจ็ ส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ชดุสดุท้ายของโครงการ LINDE ให้กบัลกูค้าได้ตรงตามกาํหนด แม้อยูใ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-19 
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าพร้อมเดินหน้าประมูลโครงการใหม่มูลค่า 1.6 หมื่นล้านบาท มั่นใจหนุนผลงานปีนี้โตก้าวกระโดดจากแบ็คล็อกตุนไว้ 4.2 พันล้านบาท 

นายหยัง เจิน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) (BJCHI) เปิดเผยว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคระบาด Covid-19  ที่ต่างประเทศยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถทํางานให้ประสบความสําเร็จ โดยการส่งมอบงานประกอบกลุ่มชิ้น
งานขนาดใหญ่ชดุทีส่องของโครงการ LINDE ให้แก่ลกูค้าได้ตรงต่อเวลา ซึง่ถือเป็นการพสิจูน์และแสดงให้ถึงศกัยภาพของ BJCHI ในการดาํเนนิโครงการให้แก่ลกูค้าเป็นอย่างดี 

"การที่บริษัทฯสามารถส่งมอบโครงการขนาดใหญ่ได้ตามกําหนด ถือเป็นบทพิสูจน์ และแสดงให้ถึงศักยภาพของ BJCHI และจากการที่ลูกค้าพึงพอใจกับผลงาน ทําให้บริษัทฯ
มีโอกาสในดําเนินโครงการที่มีศักยภาพอื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้" 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า ด้วยประสบการณ์ในการดําเนินโครงการขนาดใหญ่และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา จนสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างมาก
นั้น จะช่วยทําให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับงานโครงการขนาดใหญ่จากลูกค้าต่อไปในอนาคต  โดยในปัจจุบัน BJCHI  มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 4.2 พันล้านบาท 
ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วงระหว่างปี 2563-2564  

สําหรับสงครามการค้าที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทางบริษัทฯ มองว่า สถานการณ์ดังกล่าว ทําให้ผู้พัฒนาโครงการขนาดใหญ่หลายแห่ง มองหา
บรษิทัแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็ในบรเิวณเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้มากขึน้ รวมทัง้ประเทศไทย  จนทําให้ทีผ่่านมา บริษัทฯ ได้รับการติดต่อเพือ่เข้าร่วมประมลูโครงการขนาดใหญ่
เพิ่มมากขึ้น ในหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BJCHI กล่าวในช่วงท้ายว่า บริษัทฯยังคงได้รับเชิญให้เข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า 
อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน อตุสาหกรรมก๊าซ รวมทัง้โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่มลูค่ารวมกว่า 16,000 ล้านบาท นอกจากนี ้ปัจจบุนั ลกูค้าบางราย กาํลงัมองหาบริษทั
แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กที่สามารถเป็นคู่ค้ากันในระยะยาว ดังนั้น จึงเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่บริษัทฯ จะสามารถชนะการประมูลบางโครงการในอนาคตอันใกล้นี้ 

BJCHI ส่งมอบงาน LINDE 

ล็อตสุดท้ายตรงเวลา โชว์ Backlog หนา 4.2 พันลบ.

-หนุนผลงำนโตก้ำวกระโดด
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ตลท. เดินหน้าปรับหลักเกณฑ์
ตามแผน Regulatory Reform  เริ่มใช้ 17 ส.ค. 63

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เดนิหน้าปรบัปรงุหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ต่อเนื่อง ตาม

แผนปฏิรูปกฎเกณฑ์ (Regulatory Reform) 

เพือ่เพิม่คณุภาพ บจ. เพิม่ข้อมูลสําหรับผู้ลงทนุ 

สนับสนุนการทําธุรกรรมของ บจ. รวมทั้งเพิ่ม

ความชัดเจนและให้สอดคล้องกับ ก.ล.ต. เพื่อ

ประโยชน์ต่อ บจ. และผู้ลงทุน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ
และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลัก

ทรพัย์ฯ ดําเนนิการตามแผนการปฏริปูกฎเกณฑ์ 

(Regulatory Reform) อย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้

รับความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องใน

ตลาดทุน ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาตลาดทุนไทย

ให้ยัง่ยนืและแข่งขนัได้ในสากล ล่าสดุตลาดหลกั

ทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ

บรษัิททีจ่ะเข้าจดทะเบยีนและบรษิทัจดทะเบยีน 

โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่

1) เพิม่คณุภาพ บจ. โดยยกเลกิหลกัเกณฑ์การรบั

หุ้นสามัญด้วยมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด 

(Market Capitalization) ในตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ (mai) และเพ่ิมหลักเกณฑ์การ

รับหุ้นสามัญสําหรับบริษัทที่มีการประกอบ

ธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure 

Company) ท่ีจะเข้าจดทะเบียนใน mai เพื่อ

สนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาด

เล็กซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่มีมูลค่า

โครงการรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญด้วย Market 

Capitalization ในตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง

ประเทศไทย (SET) ยังคงเป็นไปตามเดิม โดย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู ่ระหว่างการ

พจิารณาการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ดงักล่าวต่อไป 

2) เพิ่มข้อมูลสําหรับผู้ลงทุน โดยบริษัทท่ีเข้า

จดทะเบียนใหม่ต้องจัดประชุมเพื่อนําเสนอและ

ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดําเนิน

งาน แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(Opportunity Day) อย่างน้อย 1 ครั้งภายในปี

แรกทีเ่ข้าจดทะเบยีน เพือ่เปิดโอกาสให้บคุคลดงั

กล่าวสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูล ตลอดจน

ซักถามผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเช่นเดียวกับ

นักวิเคราะห์ พร้อมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์รับ

หลักทรัพย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้อง

เปิดเผยข้อมูลทันทีเมื่อเปลี่ยนแปลง CEO หรือ

เปลี่ยนแปลงกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด เน่ืองจากเป็นข้อมูล

สําคัญสําหรับผู้ลงทุน 

3) สนับสนุนการทําธุรกรรมของ บจ. เช่น 

ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การเพิม่ทนุแบบมอบอํานาจ

ทั่วไป (General Mandate) หลักเกณฑ์การเพิก

ถอนหุ้นโดยสมัครใจสําหรับบริษัทจดทะเบียน

กรณบีรษิทัจดทะเบยีนมกีารปรบัโครงสร้างการ

ถือหุ้น เป็นต้น 

          

นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์อื่นๆ เพื่อ

เพ่ิมความชัดเจน และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์

ของสํานักงาน ก.ล.ต. 

ผูล้งทนุและผูส้นใจอ่านรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ี

เวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรพัย์ฯ www.set.or.th เลือก

หวัข้อ “กฎเกณฑ์/การกาํกบั” และ “กฎเกณฑ์ – 

หนังสือเวียนส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน”    
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดประชุม กนง. 5 ส.ค. 63 
คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.5% เพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจ 

และประสิทธิผลของมาตรการกระตุ้นต่างๆ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ในการ

ประชุม กนง. ในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ คณะกรรม

การฯ จะพิจารณาคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายที่ 

0.50% โดยมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

- รอติดตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ โดย

เฉพาะตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาส 2/2563 

ทีค่าดว่าจะหดตวัลกึสดุในรอบปี ทีจ่ะเผยแพร่ใน

วนัที ่17 สงิหาคมนี ้ซึง่หากตัวเลขหดตัวมากกว่า

ที่คาดการณ์ไว้ ก็จะเพิ่มแรงกดดันให้ภาครัฐมี

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม 

- รอประเมินประสิทธิผลของมาตรการการเงิน

และการคลังที่ได้ออกมาก่อนหน้าน้ี โดยเฉพาะ

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลก

ระทบจากสถานการณ์โควิดในระยะ 2 ที่ล่าสุด

ได้มีการปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป 

2-4% ต่อปี สําหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วน

บุคคล รวมถึงสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 

พร้อมกบัเพ่ิมวงเงินหมนุเวยีนสนิเชือ่บตัรเครดติ 

และสินเช่ือบุคคล เพื่อช่วยลดภาระของภาค

ครัวเรือนและบรรเทาปัญหาหนี้เสียที่อาจเกิด

ขึ้น เพิ่มเติมไปจากมาตรการปรับโครงสร้างหนี้

ที่ดําเนินการไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 

- ปัจจุบันถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทีมเศรษฐกิจ

ใหม่ของทั้งทางธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กระทรวงการคลัง ซึ่งตลาดคาดหวังว่าจะมี

การออกมาตรการทางการเงินและการคลังชุด

ใหม่ท่ีสอดประสานกันในระยะข้างหน้า ดังนั้น 

กนง. คงจะยังไม่พิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบีย้นโยบายในการประชมุทีจ่ะถงึน้ี เพือ่รอดู

มาตรการต่างๆ ท่ีจะออกมาก่อน ทัง้นี ้ท่ามกลาง

ภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว ขณะที่ความสามารถ

ในการดําเนินนโยบายทางการเงิน

และการคลัง (policy space) มีจํากัดมากข้ึน 

ภาครัฐคงต้องพิจารณาออกนโยบายที่มุ่งเน้น

ให้มีประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทยคงพยายามดําเนินนโยบายด้าน

อื่นๆ ที่ไม่ใช่เพียงแค่ลดดอกเบี้ย แต่จะมุ่งเน้น

นโยบายทีจ่ะมปีระสทิธผิลต่อภาคธรุกิจและภาค

ครัวเรือนโดยตรง และมีผลกระทบต่อกลไกทาง

เศรษฐกิจมากที่สุด

 

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความไม่

แน่นอนสูง จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีความ

เสี่ยงสูงขึ้น ขณะท่ีเศรษฐกิจในประเทศก็ได้รับ

แรงกดดนัจากภาวะการว่างงานท่ียงัอยูใ่นระดบั

สูง ส่งผลให้การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายยังคง

เป็นทางเลอืกหนึง่ของ กนง. หากมคีวามจําเป็น

ในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่

ระบาดยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยปัจจุบันมี

การระบาดซํ้าในหลายประเทศที่ดูจะรุนแรงกว่า

ในรอบแรก ขณะที่การพัฒนาวัคซีนยังมีความ

ไม่แน่นอนและคาดว่าจะใช้ระยะเวลายาวนาน

กว่าจะสามารถผลิตออกมาใช้อย่างกว้างขวาง

ได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมแีนวโน้มท่ีจะฟ้ืนตัวช้า

ลง ซึง่จะส่งผลกระทบต่อไปยงัเศรษฐกจิไทยท่ีมี

การพึ่งพาภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวใน

ระดับที่สูง ขณะที่มาตรการเยียวยาของภาครัฐ

ในรอบแรกก็ใกล้จะส้ินสุดลง โดยจะมีการจ่าย

เงนิรอบสดุท้ายในเดอืนสงิหาคมนี ้อีกท้ัง 

มาตรการพักชําระหนี้ก็จะสิ้นสุด

ในเดอืนตุลาคม อย่างไรกด็ี 

การว่างงานของไทย

ยังคงอยู่ใน

ระดับ

สูงซึ่งจะเป็นปัจจัยฉุดรั้งกําลังซื้อและเศรษฐกิจ

ในประเทศต่อไป โดยประเดน็ดงักล่าวเป็นปัญหา

เฉพาะหน้าที่ทําให้ภาครัฐอาจจําเป็นต้องออก

มาตรการกระตุน้เพิม่เตมิในระยะข้างหน้า ซึง่ยงั

เป็นประเด็นท่ีต้องตดิตามต่อไป สําหรบันโยบาย

ทางการเงิน แม้ว่าจะเป็นที่เข้าใจได้ว่าการ

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายยิ่งเข้าใกล้ศูนย์ 

ประสิทธิผลของการปรับลดดอกเบี้ยก็จะยิ่ง

ลดลง แต่หากสถานการณ์มีความจําเป็น อาทิ 

เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มทรดุตวัอย่างรนุแรงและ

ยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ หรือเกิดเหตุการณ์

การแพร่ระบาดซ้ํา เป็นต้น การปรบัลดดอกเบีย้

นโยบายกอ็าจยงัคงมคีวามเป็นไปได้ในระยะข้าง

หน้า
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บล.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยอาจขึ้นน้อยกว่าหุ้นโลก จาก 3 ปัจจัยกดดัน  
แนะทยอยสะสมอีกครั้งหากดัชนีต�่ากว่า 1,300 จุด 

บล.ทิสโก้ชีหุ้น้ไทยอยูใ่นช่วงหาสมดลุใหม่ และอาจ

ปรับขึ้นน้อยกว่าหุ้นโลกอีกสักระยะ จาก 3 ปัจจัย

กดดัน คือ กําไรบจ.ตํ่ากว่าคาด การเมืองสหรัฐฯ 

ตึงเครียดมากขึ้น ขณะที่การเมืองไทยยังอึมครึม 

และเศรษฐกิจโลกอาจชะงักอีกครั้ง แนะทยอยเข้า

ซื้อหุ้นเมื่อดัชนีตํ่ากว่า 1,300 จุด 

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�านวย
การอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกล
ยทุธ ์บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ�ากดั 

(Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior Strategist, 

TISCO Securities Co., Ltd) เปิดเผยว่า บล.ทิส

โก้มองว่าปัจจุบันหุ้นไทยอยู่ในช่วงการปรับ

ฐานหาสมดุลใหม่ และมีแนวโน้มเคลื่อนไหว 

“Underperform” หรอืปรบัขึน้น้อยกว่าหุน้โลกอกี

สกัระยะ โดยม ี3 ปัจจยัเสีย่งกดดนัตลาดอยู ่ ได้แก่ 

1. ประมาณการกาํไรของตลาดหุน้ไทยยงัมโีอกาส

ปรบัลงอกี โดยจากการรวบรวมประมาณการกาํไร

ของตลาดโดยรวม (Bloomberg Consensus) 

จาํนวน 133 หลกัทรัพย์ คดิเป็นสดัส่วน 76% ของ

มลูค่าตลาดรวมหุน้สามญัท้ังหมดในตลาด คาดจะ

มีกําไรสุทธิรวมเพียง 9.01 หมื่นล้านบาท ลดลง 

49% เม่ือเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แต่เพ่ิม

ขึ้น 17% เมื่อเทียบไตรมาสก่อน 

อย่างไรก็ตาม หากนับตั้งแต่เร่ิมต้นประกาศผล

ประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2/2563 

จนถึงปัจจุบัน พบว่าบริษัทจดทะเบียนมีกําไร

สุทธิรวม 4.12 หมื่นล้านบาท น้อยกว่าตลาดคาด

แล้ว 14% หลัก ๆ มาจากกลุ่มแบงก์ เช่น BBL 

และ KBANK ที่มีการตั้งสํารองฯ เพิ่มมากขึ้น เพื่อ

รองรับความเสี่ยงเศรษฐกิจในอนาคต และอาจ

เห็นนักวิเคราะห์ในตลาดหั่นประมาณการกําไรลง

อีก เนื่องจากกําไรในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้คาด

ว่าจะคิดเป็นสัดส่วนเพียง 35% ของประมาณการ

กําไรในปีนี้ สะท้อนประมาณการกําไรในปัจจุบัน

อาจยังอยู่ในระดับสูงอยู่

ปัจจัยเสี่ยงที่กดดันตลาดประเด็นที่ 2 คือ 

การเมืองระหว่างสหรัฐฯ - จีนที่มี

แนวโน้มตึงเครียดมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเข้าใกล้

วนัเลือกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ทีจ่ะมขีึน้ในวนัที่ 

3 พฤศจิกายนนี้ เพราะประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะ

ใช้ประเดน็โจมตีจนีในการเพิม่คะแนนเสียงให้กบัตัว

เองอย่างเข้มข้นข้ึน ส่วนปัจจยัการเมอืงในประเทศ

ยังคงอึมครึม ซึ่งบล.ทิสโก้คาดว่าการปรับคณะ

รฐัมนตร ี“ประยุทธ์ 2/2” จะเกดิข้ึนภายในต้นเดอืน

สิงหาคมนี้ นอกจากจะช่วยลดแรงกดดันภายใน

พรรคร่วมรัฐบาลแล้ว น่าจะทําให้การทํางานของ

รัฐบาลรวมทั้งข้าราชการกลับมาเดินหน้าได้ตาม

ปกติ  

“สําหรับการเมืองไทยมีมีประเด็นที่แนะนําให้

ติดตาม คือ 1. ผลงานรัฐบาลหลังปรับคณะ

รัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุมัติโครงการ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กรอบวงเงิน 4 

แสนล้านบาท และการเร่งรัดโครงการลงทุนภาค

รัฐต่างๆ เพราะจะเป็นหัวหอกในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจในระยะถัดไป 2. การพิจารณางบ

ประมาณปี 2564 ในวาระที่ 2 และ  3. การชุมนุม

ทางการเมืองโดยเฉพาะเมื่อครบกําหนดการใช้

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในส้ินเดือนสิงหาคมนี้” นายอภิ

ชาติกล่าว 

3. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกต่อจากนี้อาจหยุด

ชะงักหรืออ่อนแอลง เนื่องจากมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกจิในช่วงทีผ่่านมากาํลงัทยอยหมดลง ขณะ

ทีม่าตรการกระตุ้นเศรษฐกจิระลอกถัดไปอาจล่าช้า

หรือไม่เพียงพอ ประกอบกับการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ระลอกสองในหลายประเทศ อาจทําให้

ต้องกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง เป็น

อุปสรรคต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะสั้น

นายภิชาติกล่าวอีกว่า จากประเด็นข้างต้นจึง

แนะนําให้นักลงทุนหาจังหวะซื้อหุ้นช่วงที่ดัชนีหุ้น

ไทยลงมาตํ่ากว่าระดับ 1,300 จุด เน้นลงทุนใน

หุ้นงบดีมีปันผลจ่ายระหว่างกาล เช่น CPF, DCC, 

SMPC และ TVO รวมท้ังหุน้บางตัวทีต่ลาดมโีอกาส

ปรบัประมาณการกําไรขึน้ เช่น AP, CPF, DCC และ 

PRM เพราะฉะนั้น หุ้นเด่นที่บล.ทิสโก้แนะนําใน

เดือน สิงหาคมคือ AP, CPF, DCC, PRM, SMPC 

และ TVO  ด้านแนวรับสําคัญเดือนนี้อยู่ที่ 1,300 

-1,305 จุด แนวรับถัดไปอยู่ที่ 1,250 - 1,280 จุด 

แนวต้านสําคัญของเดือนนี้อยู่ที่ 1,350 จุดโดย

มีแนวต้านถัดไปที่ 1,380 -1,390 จุด 
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แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ตอนนี้ รอดู บจ.ประกาศผลประกอบการไตรมาส2ปีนี้และครึ่ง

ปีแรกปีนี้ ณ ตอนนี้ เชื่อว่า ภาพรวมของตลาด ของราคาหุ้น รองบ ดักงบ...ของจริง

ออกมา ก็หวนสู่สภาพเดิม ดังนั้น การใช้เทคนิค ใช้กราฟ เทรด เล่นอย่างมีระบบ มี

วินัย ไม่แตกแถว โอกาสชนะในเกมหุ้น ก็ยังมี....ตอนนี้ ความหวังเศรษฐกิจโลก ดีขึ้น ก็

มี หลังจาก ตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือน ก.ค. ของยูโรโซนที่ออกมาดีกว่าคาด ภาค

การผลิตสหรัฐ ก.ค. อยู่ที่ 54.2 เพิ่มขึ้นจาก มิ.ย.ที่ 52.6 และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 1 

ปี การผลิตฟื้นตัวหลังคลายมาตรการล็อกดาวน์ ช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกับการฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของโรคโควิด-19

วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,330.81 จุด เพิ่มขึ้น 9.58 จุด หรือ 0.72% มูลค่าการ

ซื้อขาย 55,135.61 ล้านบาทสรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 2,434.42 ล้านบาท บัญชี

บริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 401.66 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 1,823.50 

ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 1,012.57 ล้านบาท

 

เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ 

จํากัด (มหาชน) (ETC) เผย บริษัทฯ ได้

กําหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ไอพีโอ) ของ

บริษัท จํานวน 600 ล้านหุ้นพร้อมหุ้นกรีนชู 

จํานวน 60 ล้านหุ้น  ที่ 2.60 บาทต่อหุ้น โดย

คิดเป็นอัตรา P/E ปี หน้าที ่22 เท่า ซึง่มส่ีวนลด

ให้นักลงทุนประมาณ 23% เมื่อเทียบกับค่า

เฉลี่ยหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีอัตรา P/E ประมาณ 

29-30 เท่า ETC เป็นหุ้นพลังงานขนาดเล็กที่

กําลังเติบโตสูงและต่อเน่ือง โดยปีนี้เป็นปีแรก

ที่โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้ารวม 20.4 เมกะวัตต์ จะรับรู้รายได้เต็มปี 

2วัน (29-30ก.ค.63) ยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ 

กรุ๊ป ซื้อหุ้น EP จํานวน 459,200 หุ้น รวมเป็น 96,347,264 หุ้น ส่วน ปิยะนันท์ 

สุวรรณนภาศรี กรรมการ ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล เดินหน้าขายหุ้น UKEM ออก อีก

จํานวน 4,627,100 หุ้น ราคา0.67 บาท/หุ้น คงเหลืออีก10,170,900 หุ้นทํารายการ

ผ่านตลาดหลักทรัพย์ (Auto Matching) (บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด 

(มหาชน)) 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จี้ PACE เร่งนําส่งงบการเงินปี 2562 ภายในวันที่ 2 กันยายนนี้ 

มิเช่นนั้นแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการ

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) จนกว่าบรษิทั

จะสามารถดําเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปและดําเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมา

ซื้อขายได้

กรู ูบล.ทสิโก ้ชีหุ้น้ไทยอยูใ่นช่วงหาสมดลุใหม่ และอาจปรบัขึน้น้อยกว่าหุน้โลกอกี

สักระยะ จาก 3 ปัจจัยกดดัน คือ กําไรบจ.ตํ่ากว่าคาด การเมืองสหรัฐฯ ตึงเครียดมาก

ขึ้น ขณะที่การเมืองไทยยังอึมครึม และเศรษฐกิจโลกอาจชะงักอีกครั้ง แนะทยอยเข้า

ซื้อหุ้นเมื่อดัชนีตํ่ากว่า 1,300 จุด

ทั่นเทพบล. โกลเบล็ก (GBS) มองดัชนีหุ้นไทยไร้ปัจจัยหนุน พร้อมประเมินเศรษฐกิจ

ไทย Q2/63 ส่อแวววิกฤตจากพิษโควิด-19 พร้อมแนะนักลงทุน พิจารณาการลงทุน

อย่างระมัดระวัง เน้นลงทุนหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี งบผลประกอบการสดใส พร้อมชู 7 หุ้น

เด่น WICE – TASCO – CPF – PTT – TO – SPRC – PTTGC น่าลงทุน

BJCHI โชว์บทพิสูจน์ความสําเร็จ ส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ชุดสุดท้ายของ

โครงการ LINDE ให้กับลูกค้าได้ตรงตามกําหนด แม้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

โควิด-19 สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าพร้อมเดินหน้าประมูลโครงการใหม่มูลค่า 1.6 

หมืน่ล้านบาท มัน่ใจหนนุผลงานปีนีโ้ตก้าวกระโดดจากแบค็ลอ็กตุนไว้ 4.2 พันล้านบาท 

FTE เผยภาพรวมตลาดอุปกรณ์ ระบบดับเพลิงครึ่งปีหลังแนวโน้มดี จากมาตรการ

กระตุน้เศรษฐกจิภาครฐั - เอกชน ครึง่ปีแรกคว้างานออกแบบตดิตัง้ระบบดับเพลงิกว่า

รวมกว่า 335 ล้านบาท พร้อมปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร สร้างฐานรายได้ 

กระจายกลุ่มลูกค้า รักษามาเก็ตแชร์อันดับ 1 ที่ 20%

STARK โชว์ผลประกอบการไตรมาส 2 ทํากําไร 440.49 ล้านบาท โตกระฉูด 432.40 

ล้านบาท หรือ 5,345 % เทยีบช่วงเดยีวกนัปีก่อน คร่ึงปีกําไร 701 ล้านบาท ขณะทีร่าย

ได้ 4,657 ล้านบาท เติบโต 5,262 % หลังรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ และธุรกิจสายไฟฟ้า

ในเวียดนาม-บริษัทย่อยในไทย กดพี/อี ลดฮวบเหลือ 75 เท่า “ ชนินทร์ เย็นสุดใจ” บิ๊ก 

STARK เชื่อพี/อี ลดต่อเนื่อง

   เทรดตามเทคนิค

บล.ทิสโก้ : SAPPE แนะนําซื้อ ราคาเป้าหมาย 22.50 บาท/หุ้น

บล.ทิสโก้ : OSP แนะนํา ถือ ราคาเป้าหมาย 40 บาท/หุ้น

บล.เมย์แบงก์ : BJCHI แนะนํา TRADING BUY เป้า 2.30 บ./หุ้น

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TMT แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน 4.7 บ./หุ้น

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : NOBLE แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน 13.83 บ./หุ้น

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BOFFICE แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน 14 บ./หุ้น
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https://bit.ly/2Aj1guo
https://bit.ly/38hmNjC


http://www.tmill.co.th/
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